

สรุปมติ และข้อสั่งการ
การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม C๗๑ ชั้น ๗
โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วาระประชุม / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประเด็นแจ้งที่ประชุมทราบ		
๑. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามแนวคิดการทำงาน นำ หนึ่ง ก้าว (น.น.ก.)	- นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามแนวคิดการทำงาน นำ หนึ่ง ก้าว (น.น.ก.) ประกอบด้วย ๑) โครงการพระราชดำริ ๒) ระบบสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ๓) ระบบบริการก้าวหน้า แบ่งเป็น ๒ ส่วน New Normal Surgical care และ Innovation Healthcare Management ๔) เศรษฐกิจสุขภาพ โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเรื่องการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๕) สุขภาพวิถีใหม่ New Normal เพื่อสุขภาพ ๖) ธรรมชาติบำบัด การพัฒนาและเน้นการดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการติดตามและพัฒนาการดำเนินงานต่อ	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๒. มั่นใจ Fight COVID-๑๙ : บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน	- สื่อสารภาพการดำเนินงาน สิ่งที่ต้องขับเคลื่อนการร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อทราบถึงแนวคิด การวางแผนกรณีพบการระบาด การควบคุม และความเข้มงวดในการจัดการ	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๓. การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ	- เชิญผู้บริหารร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูล ในวันที่ ๑๖ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเรียนให้ผู้บริหารอีกครั้ง	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๔. แจ้งการเลื่อนการตรวจเยี่ยม สธ. สัญจรในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์	- เลื่อนเป็นวันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๕. กรอบการทำงาน และการมอบหมายงานให้กับโรงพยาบาลโดยใช้ ชื่อว่า EMS	- E : environment ให้ นพ.สสจ. ทุกจังหวัดติดตามการดำเนินงานโดยเน้นในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยเริ่มที่โรงพยาบาลชุมชน ส่วนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ควรมีการพัฒนาการดำเนินการ หรือการเป็น Green and clean Hospital - M : modernization กรอบวิธีคิดที่ดำเนินการแล้ว โดยเฉพาะเรื่องงบค่าเสื่อม ให้แต่ละจังหวัดติดตามเรื่องนี้ - S : Service smart+ Service Mind ในการให้บริการ ซึ่งเป็นปัญหาให้กำกับกำกับในการจัดบริการของโรงพยาบาล	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง

วาระประชุม / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๖. เรื่องที่ได้รับ Feedback ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องงบดำเนินการ</p>	<p>- แนวโน้มการจัดสรรงบดำเนินการให้แต่จังหวัดลดลง ซึ่งมีการเพิ่มในส่วนอื่น เช่น งบ area และ งบ agenda จังหวัดต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการได้มาซึ่งงบประมาณ ส่วนงบบูรณาการจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรน้อยลงเมื่อเทียบกับภาคอีสานต้องติดตามในส่วนของการเขียนโครงการเพื่อของงบประมาณ</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>๗. การประชุมสมัชชาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่</p>	<p>- เขตสุขภาพที่ ๑ ได้แก่ จังหวัดน่าน ลำพูน พะเยา และ แม่ฮ่องสอนดำเนินการการจัดตั้งสมัชชาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ส่วนจังหวัดที่ยังไม่ได้ตั้งสมัชชาพันธ์ให้ดำเนินการและขับเคลื่อนโดยสมัชชาพันธ์</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>๘. การใช้เทคโนโลยี Health Care</p>	<p>- การใช้เทคโนโลยี ด้าน Health Care ในเขตสุขภาพที่ ๑</p> <p>๑) ให้ทุกจังหวัด นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ เพื่อใช้คัดกรองผู้ป่วยวัณโรค</p> <p>๒) การคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้ fundus Camera ยังไม่มีเทคโนโลยี AI ขอให้มีการพัฒนาควบคู่ไปด้วย</p> <p>๓) การคัดกรอง TB ในร้านขายยา เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อในพื้นที่ ให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงาน กับร้านขายยาที่อยู่ในเครือข่าย โดยอาจใช้แนวทางของจังหวัดเชียงราย ซึ่งใช้ Software เป็น Application ลิขสิทธิ์ร่วมกับ สวรส. เป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อส่งต่อกลุ่มเสี่ยง TB ไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาล ต่อไป</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>๙. สป.สัจจร และการตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>- การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และการนำเสนอ VTR ในภาพเขตสุขภาพที่ ๑ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเน้นการนำเสนอเรื่องของเขตสุขภาพ ปัญหาเรื่องหมอกควัน PM ๒.๕ และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>** ข้อเสนอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ การจัดทำ VTR ในภาพเขตสุขภาพที่ ๑ จะเสนอภาพรวมการดำเนินงานเรื่อง Sky Doctor , AOC และ TB เน้นการขับเคลื่อนตามหลัก OKRs ปิดเรื่องด้วยการนำเสนอการดำเนินงานการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ชายแดนในภาพ สสช.</p> <p>** ข้อเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ การติดตาม ๔ ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของปลัดกระทรวงฯโดยสรุปสั้นๆ ตาม Content เขตสุขภาพที่ ๑</p> <p>- ให้ตัดบางเรื่องออกเพื่อทำคลิปวีดีโอ โดยเขียน Script ให้ครอบคลุม มอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตวางแผนต่อ</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>

วาระประชุม / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๒		
เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๓	- รับรองรายงานการประชุม	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง		
<p>๓.๑ สถานการณ์โรคโควิดโรค เขตสุขภาพที่ ๑</p> <p>๓.๒ การดำเนินงานโรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital) โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่</p>	<p>- การควบคุมวงโรคเขตสุขภาพที่ ๑ มีการวางแผนทั้งหมดรวมถึงการบริหารจัดการตามแผน กลุ่มผู้ป่วย Active ถ้าใช้การอ่านฟิล์ม X-ray ในระหว่างผู้ป่วย ๑ - ๒ ปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่หายาก ต้อง Matching ข้อมูลให้ทีมติดตามในกลุ่มนี้ ซึ่งมีโอกาสพบผู้ป่วยสูง แต่สัดส่วน% ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ลดลงและการลดอัตราการตาย การดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นข้อมูลที่สะท้อนนำไปสู่การวางแผนที่จะคัดกรองวงโรคให้เข้มข้น และติดตามกันต่อไป</p> <p>** ข้อเสนอคณะทำงาน TB เสนอการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ ๑ จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อติดตามการทำงานอีกครั้งขอความร่วมมือผู้บริหารกำกับ วิเคราะห์ ในการลงข้อมูล ตามที่มีการกำหนดไว้ร่วมด้วย</p> <p>- ตามที่จังหวัดเชียงใหม่อธิบายและถอดบทเรียนขอให้ทุกจังหวัดสำรวจและวางแผนในการดำเนินการในโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการ การบูรณาการร่วมกันของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆร่วมด้วย รวมทั้ง การอนุรักษ์พลังงาน การรีไซเคิล คุณภาพชีวิต hearing เป็นเรื่องดีๆที่นำมาขยายผลต่อไปในแต่ละจังหวัด โดยจะมีการติดตามอีกครั้ง ให้แต่ละจังหวัดตั้งเป้าหมายให้กับโรงพยาบาลใด เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานต่อไป</p> <p>มอบทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้ง greenhospital อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยมีรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ		
<p>๔.๑ CFO</p> <p>๔.๑.๑ สถานการณ์การเงินการคลัง และ ประสิทธิภาพการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดติดตามการใช้งบประมาณ การลงทุนให้เหมาะสมซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตทางการเงินการคลังได้ ที่ผ่านมามีการประชุมผู้บริหารโรงพยาบาลที่ติดวิกฤติระดับ ๗ จำนวน ๑๓ แห่ง สาเหตุเกิดจากการจ่ายค่าตอบแทนสูง รายได้ลดลง ภาระหนี้ตามจ่ายสูง ค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ยาสูง แนวทางการเสนอการแก้ไข ผู้ตรวจฯ และทางทีม CFO ให้ข้อเสนอแนะ ในการวางแผน ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ครอบคลุมกับระบบ การประสานงานร่วมมือภายในเขต ทบทวนประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า การส่งต่อ ศักยภาพบุคลากร ทางเขตสุขภาพและ CFO จะได้กำกับติดตาม ทั้ง ๑๓ แห่ง ซึ่งจะต้องส่งรายงานตามข้อตกลงอีกครั้ง</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง และคณะกรรมการ CFO เขตฯ</p>

วาระประชุม/เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑.๒ การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขาด)	- เรื่องแจ้งจาก สปสช.เขต ๑ แจ้งผู้บริหารรับทราบ จากการประชุมการบริหารจัดการเช่นเดียวกับปี ๒๕๖๓ และให้สอดคล้องกับ Basic payments ซึ่งจากการจัดสรรหลังจากโอนเงินให้หน่วยบริการเสร็จสิ้นจะทำให้วิกฤตทางการเงินการคลังระดับ ๗ ของหน่วยบริการไม่มี ให้ทุกจังหวัด ติดตามการใช้งบประมาณ ในปีนี้ด้วย	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๔.๑.๓ เรื่องแจ้งจากการประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่ สปสช.	- การปรับเกลี้ยค่า ฉ. ๑๑ ได้มีการโอนให้เรียบร้อยแล้ว ภาพรวมทั้งประเทศเงิน ฉ.๑๑ ลดไป ๗ % ให้เพิ่มเงินบำรุงใน ค่าตอบแทน มีค่าใช้จ่ายของ ฉ.ต่างๆ ให้แต่ละจังหวัดติดตาม และให้จัดการหนี้เก่าเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียน	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๔.๑.๔ สถานการณ์งบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ ๑	- ค่าเสื่อมให้แต่ละจังหวัดเน้นส่วนที่เหลือกรณีไม่แล้วเสร็จให้ยื่นขยายกับสปสช. และให้ติดตามค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๔ จากที่เหลือของปี ๒๕๖๒ ให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้น	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๔.๑.๕ รายงานงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓	- งบลงทุนปี ๒๕๖๒ ส่วนของงบพรบ.สิ่งก่อสร้าง ค้าง ๓ รายการของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ - งบลงทุนปี ๒๕๖๓ การดำเนินการได้รับผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการของแต่ละที่ ให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัดด้วย - งบลงทุนปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ เนื่องจากรอบประมาณจัดสรร ซึ่งทำให้ไม่มีรายการงบลงทุนขึ้นในรายการติดตาม ให้ทุกจังหวัดกำกับติดตามเรื่องงบประมาณ และงบลงทุนปี ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด ซึ่งส่วนกลางมีความเข้มงวดในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบ	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๔.๒ CSO		
๔.๒.๑ สรุปผลการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้น และประเด็น Node Strengthening เขตสุขภาพที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔	รับทราบการนำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๔.๒.๒ รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคใช้หูดับ Streptococcus suis	- รายงานผลการดำเนินงานของ จังหวัดน่าน - รายงานผลการดำเนินงานของ จังหวัดพะเยา รับทราบการนำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๔.๒.๓ การขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้น เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	- ประเด็นผู้สูงอายุหกล้มกระดูกสะโพกหัก - ประเด็นการฆ่าตัวตาย รับทราบการนำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๔.๒.๔ การดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีปี ๒๕๖๔	- รับทราบการนำเสนอ ซึ่งโรงพยาบาลเชียงราย เป็นพื้นที่เป้าหมาย ให้ทุกจังหวัดเตรียมดำเนินการซึ่งเป็นโครงการ	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง

วาระประชุม/เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	ของขวัญปีใหม่และวันเด็กของปี ๒๕๖๔ ฝากผู้บริหารทุกจังหวัดติดตามเรื่องนี้ด้วย	
<p>๔.๓ CHRO</p> <p>๔.๓.๑ สรุปผลการพิจารณาจัดสรรโควตาศึกษาสาขาพยาบาล และ ปีการศึกษา ๒๕๖๔</p>	<p>- พิจารณาจัดสรรโควตาศึกษาสาขาพยาบาล แต่ละจังหวัดให้เตรียมไว้เลย ๒ ทุน ที่ต้องหาโรงพยาบาลที่จะส่งและให้กลับไปอยู่ ส่วนทุนเสมอมาให้กลับไปอยู่ใน ภูมิภาคในจังหวัดที่เหลือเป็นอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจัดสรร และแจ้งผู้รับทุนทราบ</p> <p>- พิจารณาจัดสรรโควตาศึกษาสาขาวิชาชีพ ให้จัดสรรตามส่วนขาด เรียงตามลำดับ โดยยกโรงพยาบาลใหญ่ออก ให้พิจารณาตามข้อมูลส่วนขาด</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา		
<p>๕.๑ CHRO</p> <p>๕.๑.๑ การกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ/ระดับอาวุโส)</p> <p>๕.๑.๒ การบริหารตำแหน่ง</p> <p>๕.๑.๒.๑ การขอใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการ</p> <p>๕.๑.๒.๒ การขอปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการ</p> <p>๕.๑.๒.๓ การเกลี่ยอัตราตำแหน่งข้าราชการที่มีคนครอง</p> <p>๕.๑.๒.๔ การขออนุมัติจ้างและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>๕.๑.๒.๕ การขออนุมัติจ้างและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๕.๑.๒.๖ การเปลี่ยนประเภทการจ้างของ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>- อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของเขตสุขภาพที่ ๑ เพื่อวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น และดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้.</p> <p>** ข้อเสนอให้จัดตั้ง ๒ คณะทำงาน ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น และคณะทำงาน โดยคณะทำงาน ทำหน้าที่จัดทำข้อมูลตำแหน่งว่างระดับจังหวัดเพื่อใช้ในการกำหนดในยุบเลขตำแหน่งในการเสนอคณะกรรมการทำงานการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของเขตสุขภาพที่ ๑</p> <p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๓๑ อัตรา</p> <p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๔ อัตรา</p> <p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๑๑๓ อัตรา, การเกลี่ยตำแหน่งว่าง จำนวน ๔ อัตรา</p> <p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๑๖ อัตรา</p> <p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๒๙ อัตรา</p> <p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๗ อัตรา</p>	<p>คณะกรรมการ CHRO</p> <p>คณะกรรมการ CHRO</p>

วาระประชุม / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๕.๑.๓ การบริหารกรอบอัตรากำลัง หน่วยงานในส่วนราชการ	- ควรตั้งข้อสังเกต การจัดการ และหลักการพิจารณาเสนอ ผู้บริหาร ให้คณะทำงาน CHRO นำข้อเสนอของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน ทบทวนก่อนที่จะส่งให้ ส่วนกลาง ** ประธานคณะกรรมการ CHRO ขอทบทวนเพื่อนำเรียน ที่ประชุมอีกครั้ง	คณะกรรมการ CHRO
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น		
๖.๑ การเตรียมการประชุมสป.สัจจกร จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓	- ขอเชิญผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ร่วมประชุมและขอ ความร่วมมือในการสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ ในการ ต้อนรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขระดับประเทศใน การประชุม สป.สัจจกร และเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๖.๒ การเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓	-ขอเชิญผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านสาธิต ปิตุเตชะ ในการลง พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมสุขภาพ พระราชทาน ตรวจเยี่ยมสถาบันธัญญารักษ์ และตรวจ เยี่ยมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง

.....
 กิจพิพัฒน์ อินต๊ะแก้ว
 (นายกิจพิพัฒน์ อินต๊ะแก้ว)
 นักวิชาการสาธารณสุข
 ๒๑๘

.....
 (นางอำภา ทองประเสริฐ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

.....
 ๒๐
 (นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม